

AH - สัญญาณชัด ก็น่าติดตาม

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัปดาห์...

รัฐบาล ก็ใกล้จะเข้าทำงานเต็มรูปแบบหรือเต็มสุบครบกระบวนการ ก็เหลือแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอีกแค่ 1 วัน เท่านั้น ก็เริ่มทำงานอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 13 กันยายน เรียกว่า ทุกอย่างในทางการเมือง ชัดเจนหมดแล้ว ใครเป็นฝ่ายค้าน ใครเป็นรัฐบาล นโยบายเป็นไปในทางที่ตลาดคาดหวัง หรือประชาชนคาดหวังหรือไม่ ก็ไม่ว่ากัน... นั้น ยังไม่แนบรอมว่า จะทำได้มากได้น้อย หรือทำได้ดีได้โดนใจแค่ไหน จะกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้อย่างที่ตั้งใจกันไว้หรือไม่ อันนี้ก็ต้องคอยตามดูผลงานต่อไป ส่วนเรื่องของตลาด หุ้น ที่มองผ่าน SET Index ในรูปแบบของเครื่องมือทางปัจจัยพื้นฐาน ก็อาจจะต้องรอผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนกันหลังจากนี้... แต่ถ้าจะเอาเร็วๆ น้อย เอาแบบคาดการณ์ โดยไม่ต้องรอตัวเลขอะไรต่างๆ นานา มากนัก ก็ต้องว่ากันด้วย สัญญาณทางเทคนิค หรือ อ่านกันที่ปัจจัยทางเทคนิค ซึ่งอันนี้ ก็ต้องขึ้นอยู่กับมุมมองหรือความเชี่ยวชาญของแต่ละท่าน จะมีการวิเคราะห์ที่ได้ดีมากน้อยกันแค่ไหน ต้องยอมรับว่า ในเรื่องของปัจจัยทางเทคนิค แต่ละท่าน อาจจะมองไม่เหมือนกันก็ได้ เนื่องจาก อาจจะใช้เครื่องมือทางเทคนิคที่ต่างกัน สัญญาณแย้งกันของเครื่องมือแต่ละอย่างย่อมมี นั้นแปลว่า ถ้ามี 2 คน ที่ใช้คนละเครื่องมือ มุมมองหรือความเห็น อาจจะออกมาคนละทางก็ได้... ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า ถ้าเครื่องมือใหญ่ๆ อย่าง การนับคลื่นแอลเลียด และ เรื่องของ Price Pattern ที่เหนือเมฆใช้นั้น ซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ถือว่าใหญ่สุดและมีนัยสำคัญสุด จะมีใครอ่านแล้วมองอย่างเหนือเมฆหรือไม่ ก็ไม่รู้แน่ แต่ไม่ผิด ถ้าจะต่าง

ดูตามเกม...

หลังจากนี้ เมื่อรัฐบาลเข้าทำงานอย่างเต็มสุบแล้วนั้น หุ้นทุกตัว ก็จะเรียกได้ว่า เป็นหุ้นการเมือง ก็ต้องไปตามกันดูนะครีว่า นโยบายของรัฐบาล จะเอื้อให้หุ้นอะไรได้บ้างกันละนะ

แนวรับ : ...37.0-36.5 ไม่ต่ำกว่า 36.0 ไว้ก่อน ดีกว่า

เป้าหมาย : ...42.0-44.0 เป็นแนวต้านของกรอบขาขึ้น

Price Chart...(AH)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น AH... อันนี้ เป็นภาพย่อยของแนวโน้มที่เป็นขาขึ้น ซึ่งหากเราตีกรอบแนวโน้มดังกล่าวแล้วนั้น จะได้แนวต้านบนของกรอบอยู่ที่ระดับ 42.0-44.0 ได้ แต่ถ้าจะไปได้สูงกว่านั้น มีโอกาสใหม่ ก็อาจจะต้องตอบตามรูปแบบของกลุ่มแท่งเทียน ที่เป็นภาวะกระทิง ว่ามีโอกาสไปได้สูงกว่า 42.0-44.0 แต่อาจจะต้องมองกันรอบยาวๆ น้อย... โดยเบื้องต้น ก็คาดไว้ก่อนที่ระดับ 54.0-55.0 ดังนั้น จะเรียกได้ว่า ตอนนี้อยู่หน้าจะพอเข้าเก็งกำไรได้ หรือ จะเริ่มมองว่า กระทิง ในรอบใหม่กำลังจะแค่เริ่มต้น ก็ไม่ผิดนัก...แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น อาจจะต้องเน้นไม่ต่ำกว่า 36.0 ลงมาก่อนด้วย ก็จะอุ่นใจกว่า เพราะการต่ำกว่า อาจจะเสียเวลา หรือ อาจไม่ใช่ก็ได้